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แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 
ชุดที่ 1 สัมภาษณ ประธานและกรรมการสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากัด 

การสนทนาสรางความไวเนือ้เชื่อใจ 
1. สนทนาเกีย่วกบับรรยากาศทัว่ไปในชุมชน 
2. อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณและขออนุญาตเริ่มสัมภาษณและบันทึกเทป 

ขอคําถาม 
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู 
1.2. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 
1.3. ดํารงตําแหนงประธานหรือกรรมการเมื่อใด ระยะเวลากีป่ 

2. ประวัตแิละสภาพทั่วไปของสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากัด 
2.1. ประวัติชุมชนและประวัติการกอตั้งสหกรณ 
2.2. การดําเนนิงานของสหกรณในชวงตางๆ 
2.3. สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 

3. บทบาทหนาทีข่องประธานหรือกรรมการ 
3.1. ประธานหรือกรรมการมีหนาที่ตามกฎหมายอยางไรบาง 
3.2. บทบาทหนาทีท่ี่ปฏิบัติจริงในสหกรณ ทําอะไรบาง อยางไร 
3.3. มีปญหาในการปฏิบัติหนาที่หรือไม อยางไร 

4. กิจกรรมดานการผลิต การตลาด การเงินการบัญชี ดําเนินการอยางไร 
5. ชวงดํารงตําแหนง ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานหรอืตั้งเปาหมายอะไรบาง 

5.1. มีการเสนอนโยบายใหมเร่ืองใดบาง 
5.2. ไดดําเนินการตามนโยบายหรือไม ผลเปนอยางไร 

6. สมาชิกสหกรณมีสวนรวมในการดําเนินการสหกรณอยางไรบาง 
7. สมาชิกสหกรณมีผลตอความสําเร็จของสหกรณอยางไร 
8. ผลการดําเนินงานในชวงที่ดาํรงตําแหนงเปนอยางไรบาง 
9. การขาดทุนในปบัญชี 2551 เปนอยางไร 

9.1. ผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวนเทาไร 
9.2. เกิดจากสาเหตอุะไร 
9.3. มีแนวทางแกปญหาอยางไร 

10. แนวทางการบริหารจัดการสหกรณในปตอไป 
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แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 
ชุดที่ 2 สัมภาษณ สมาชิกสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากัด 

การสนทนาสรางความไวเนือ้เชื่อใจ 
1. สนทนาเกีย่วกบับรรยากาศทัว่ไปในชุมชน 
2. อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณและขออนุญาตเริ่มสัมภาษณและบันทึกเทป 

ขอคําถาม 
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู 
1.2. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 
1.3. เหตุผลของการสมัครเปนสมาชิกสหกรณ 

2. ประวัตแิละสภาพทั่วไปของสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากัด 
2.1. ประวัติชุมชนและประวตัิการกอตั้งสหกรณ 
2.2. การดําเนนิงานของสหกรณในชวงตางๆ 
2.3. สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 

3. บทบาทหนาทีข่องสมาชิก 
3.1. สมาชิกมีหนาที่ตามกฎหมายอยางไรบาง 
3.2. สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานของสหกรณอยางไรบาง 
3.3. มีปญหาในการทํานาที่สมาชิกหรือไม อยางไร 

4. สมาชิกมีสวนรวมกําหนดนโยบายการดาํเนินงานหรือตั้งเปาหมายอะไรบาง 
4.1. มีโอกาสในการเสนอนโยบายใหมบางหรือไม 
4.2. ไดเสนอนโยบายอะไรบาง มผีลตอบรับอยางไร 

5. ประธานหรือสมาชิกสหกรณมีผลตอความสําเร็จของสหกรณอยางไร 
6. ผลการดําเนินงานในชวงที่ดาํรงตําแหนงเปนอยางไรบาง 
7. การขาดทุนในปบัญชี 2551 เปนอยางไร 

7.1. เกิดจากสาเหตอุะไร 
7.2. สงผลตอสถานการณเปนสมาชิกหรือไม อยางไร 
7.3. มีแนวทางแกปญหาอยางไร 

8. มีแนวทางการบริหารจัดการสหกรณในปตอไป 
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สัมภาษณนายสําราญ  ชูใหม 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากดั 

ป 2549 – 2552 
สัมภาษณโดย นายวีระวุธ  ชมุชวย 
วันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

ถาม : ผลการดําเนินงานรอบปบัญชี 52 เปนอยางไรบาง เกิดจากอะไร 
ตอบ : ไมขาดทุนแตไมมีกําไร เกดิจากราคายางตก ตนทุนบางอยางลดลง เชน คาซอม คาสารเคมี  
  คาไมฟน เน่ืองจากคนงานมคีวามรูในการผลิต 
ถาม : ทํางานรวมกับสหกรณมานานกี่ปแลว 
ตอบ : ประมาณ 6-7 ป เปนประธานมาเกือบ 4 ปแลว ตั้งแตป 48 
ถาม : มีความรูมีประสบการณเร่ืองสหกรณมากอนหรือไม 
ตอบ : เคยเปนสมาชกิสหกรณการเกษตรมากอน 
ถาม : มีเวลาเขามาทาํงานที่สหกรณมากนอยแคไหน 
ตอบ : เขามาเกือบทุกวัน เพื่อสรางความมั่นใจใหแกสมาชิก หรือถามีปญหาหรือขาดตกบกพรอง

ตรงไหนเรากจ็ะไดรูปญหาทันทีทันใด จะไดทําการแกไข 
ถาม : มาทําอะไรบาง 
ตอบ : เมื่อปกอนมีปญหาเรื่องเครื่องจักรบาง เตาไฟรมควันบางอยูตลอด ดูแลผลผลิตที่ออกมาบาง 
ถาม : งานในเชิงบรหิารทําอะไรบาง 
ตอบ : งานการผลิต งานบัญชี งานการตลาด มีการจัดเวรมาดูแลแตละวนั ถามีงานมากก็อยูทัง้วัน 

ถางานนอยก็คร่ึงวัน 
ถาม : สหกรณตั้งเมือ่ไหร ใครเปนผูกอตั้ง ชุมชนมีสวนรวมในการกอตั้งหรือไม 
ตอบ : จุดเริ่มตน คือ ไดเหน็เกษตรกรในหลายๆพื้นที่จัดตั้งสหกรณขึ้นมา โดยตอนนัน้กํานนักอบ 

เมืองทัง ไดพาไปดูงาน กลับมาก็รวมกับผูใหญเที่ยง เหลาทอง หมู 5 ต.เขาชัยสน ซ่ึงเปน
ตําบลที่มีพื้นที่ติดตอกัน ก็ไดรวมกันจัดตั้งสหกรณขึ้น โดยรวมกันคิดวางแผน นัดประชุม
ชาวบาน แลวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อป 39 แตกอนหนานั้นกลุมมีการดําเนินการมากอน โดย
ชวงแรกก็ยังคงทําผืน(ยางแผนผ่ึงแหง) 

ถาม : มีเหตุการณสําคัญอะไรบางในชวงที่ดํารงตาํแหนงประธาน 
ตอบ : มีปญหาเรื่องคนงานอยางเดียว คนงานชดุกอน ขาดความรับผิดชอบ ชอบขอขึ้นคาแรง 

ผลงานออกมาไมดี ยางไดมาตรฐานนอย มกัมาสาย เนื่องจากในชวงนั้นคนงานเปนคนใน
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พื้นที่ สหกรณก็เลยจาง ถือวาเปนการกระจายงานชวยเหลือกันในพื้นที่ พอคนงานมาสาย 
ทําใหยางที่ใสในบอมันนอน(ตกตะกอน) แกกันไมหาย อยูพันนัน้ตลอด หลังจากนัน้กพ็า
ไปดูงาน คนงานของเราก็ยอมรับ โรงงานอื่นทําได 97 % เราทําได 82-84% ยางที่ไมได
มาตรฐานทําใหรายไดหายไปกิโลละบาทหาสิบ(หนึ่งบาทหาสิบสตางค) ปริมาณน้ํายาง
ลดลงเยอะ เฉพาะปนี้ เพราะราคาน้ํายางมนัสูงกวายางแผนรมควัน 

ถาม : ถาเราเปลี่ยนจากขายยางแผนรมควันไปขายน้ํายาง 
ตอบ : ถาขายน้ํายาง ปญหาคือเรามีน้ํายางนอย ถาขายน้ํายางคนงานที่จางกะไมมีรายได 
ถาม : แลวจะแกปญหาอยางไร บริหารจัดการอยางไร 
ตอบ : จากการประชมุรวมกันในชมรม แตละสหกรณถาวันไหนไมมีการทําผืนใหคนงานมาชวย

ในการเทน้ํายาง แตจะใหคาตอบแทนกิโลละ 50 สตางคของยางแหง 
ถาม : ประธานรูจักสมาชิกทุกคนหรือไม 
ตอบ : ถาเปนชื่อเลนก็รูจักหมด แตชื่อจริงไมหมด เพราะวาสวนใหญกะเปนญาติ เปนเพื่อน เปน

คนในชุมชนอยูแลว 
ถาม : การทํางานรวมกับทีมงานกรรมการในปจจุบันมีปญหาหรือไม 
ตอบ : ไมมีปญหาไหร ทํางานรวมกนัดวยด ี
ถาม : การทํางานในปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกหรือไม 
ตอบ : ก็มี สกย.ใหคําแนะนํา การตรวจบัญชีก็มีสหกรณจังหวัด 
ถาม : จุดรับซื้อน้ํายาง มีกี่แหงในพืน้ที่ 
ตอบ : เร่ิมมีมาประมาณ 3 เดือนที่ผานมา มีประมาณ 4 จุด 
ถาม : ปจจุบันประธานมีอิสระในการบริหารงานมากนอยแคไหน 
ตอบ : มีอิสระ 100 % 
ถาม : ในการทํางานมีโอกาสไดพดูคุยกับสมาชกิมากนอยแคไหน 
ตอบ : เดือนนึงหลายๆครั้ง ไดรับรูรับทราบปญหาของสมาชิก ไปนั่งคุยกับสมาชิกแตละจุด สวน 
  ใหญเปนปญหาเกี่ยวกับความไมเขาใจของสมาชิกเกี่ยวกบัความไมโปรงใสของบัญชี คน 
  ทําเปอรเซ็นตไมโปรงใส แตเมื่อเปดโอกาสใหตรวจสอบกะไมมใีครทํา 
ถาม : สมาชิกที่บอกวาไมโปรงใสยังขายน้ํายางใหสหกรณหรือไม 
ตอบ : บางคนกะขาย บางคนกะไปขายใหพอคา 
ถาม : ทําไมเขาไปขายใหพอคา 
ตอบ : เขาบอกวาไดเงินวันตอวัน ถึงของเราจาย 10 วันครั้ง 
ถาม : ทําไมสหกรณไมจายเงนิวนัตอวันเหมือนพอคา 
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ตอบ : วันตอวันนิ ถาเราทํายางแผนรมควันนิ เราซือ้ยางวันนี้ จายวันนีไ้มได ราคายางไมรูมันขึ้น 
  ลงเทาใด  เพราะวายาง 4 วันตอสุก เหตุผลที่จาย 10 วันนี ่สมาชิกเสนอความคิดเหน็เองวา  
  10 วันครั้ง บางคนถารีบรอน ถารอนเบี้ยกอน บางครั้งสหกรณกะใหยืมเงินสํารอง ไมมี 
  ดอกเบี้ย แลวคอยหักเงนิคายางเอา 
ถาม : ชุมชนมีบทบาทในการใหความชวยเหลือสหกรณอยางไรบาง 
ตอบ : ไมมีนะ ไมคอยมีกิจกรรมใหชุมชน/สมาชิกชวยเหลือ 
ถาม : คนในชุมชนเคยมีปญหาที่เกิดจากโรงงานบางไหม 
ตอบ : ไมมี น้ําเสียกะไมคอยมี เพราะเราใสเชื้อ EM 
ถาม : มีกิจกรรมใดทีส่หกรณเขาไปมีสวนรวม 
ตอบ : สงกรานต ปใหม กะมีของขวัญไปรวมหรือบริจาคกิจกรรมสาธารณประโยชน มยีอด 
  บริจาคอยู 
ถาม : มีการเรียกรองของสมาชิก/ชุมชนวาสหกรณควรดําเนินการอยางนั้นอยางนี้บางไหม 
ตอบ : ไมมี เพราะชุมชนเขากะไมมกีิจกรรมที่จะใหสหกรณเขารวม 
ถาม : มีการวางแผนวาในปตอไปจะมีกิจกรรมใดรวมกับชุมชนบางไหม 
ตอบ : กะมี ในแผนกลยุทธ เปนอาชีพเสริมของเกษตรกร คือ กลุมเล้ียงปลา กลุมเล้ียงหมู แต 
  สมาชิกไมคอยเหน็ดวย กลัวขาดทุน เลยไมกลาทํา เทจรงิมีหนวยงานสนับสนุนกลุมของ 
  สหกรณเปนเงนิจายขาด 
ถาม :  ความเปนอยูของสมาชิกเปนอยางไรบาง 
ตอบ : อยูในระดับกลางๆ รายไดโดยเฉลี่ยประมาณ 5000 บาท/10 วัน ตัดยางประมาณ 7-10 ไร อยู 
  ไดสบายพอสมควร คนนึงตาํสุด 5000 บาท/10 วัน บางคน 60000 พี่ยุ 30000 
ถาม : อบต. มีบทบาทในสหกรณบางไหม 
ตอบ : ไมมี 
ถาม : มีประเพณีอะไรบางในทองถ่ินที่ชาวบานรวมมือกันทํา มผีลตอการสรางความรวมมือ 
  อยางไร 
ตอบ : เดือนสิบ สงกรานต อาบน้ําคนแก ปใหม สวนใหญแลวชุมชนเปนผูคดิกิจกรรม ชวง 4-5 ป 
  ที่แลวคนมีความกระตือรือรนมากหวาหวางหนี้ เพราะปจจุบันชีวิตมนัตองดิ้นรนหารายได 
  ใหพอกับการเลี้ยงครอบครัว 
ถาม : ระเบียบสหกรณ มีขอดีขอดอยหรือไม 
ตอบ : สวนใหญแลวไมคอยมี เพราะระเบยีบถูกวางไวเปนกลางๆ 
ถาม :  มีปจจัยใดบางที่เปนตัวสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม 
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ตอบ : การประชุมประจําป การประชุมกลุมยอยหมุนเวยีน และถาสมาชิกมีงานมีกิจกรรมที่บาน 
  กะไปรวมกัน 
ถาม : ปจจัยในชุมชนที่เปนปจจัยทางลบ  แลวจะแกปญหาอยางไร 
ตอบ : มีอยูสิงเดียวคอืราคายาง เพราะราคายางแผนมันตก ราคาน้ํายางมันเพิ่ม ทําใหเกิดพอคาซื้อ 
  น้ํายาง แลวเขาจายเงินสด ทางแกคือ สหกรณจะทํายังไงใหจายเงินวันตอวันได คงตองหา 
  เงินบางสวนเพราะตองใช เงินสดหมุนเวยีนในการซื้อน้ํายาง เพราะยางที่ทําแผน 4 วันหวาง 
  อ้ีขายได 
ถาม : ตอนนี้สหกรณมีเงินทนุสะสมเทาไหร 
ตอบ : ประมาณลานกวาบาท ไมมปีญหาเรื่องการจัดการกระแสเงินสด 
ถาม : ที่ประชุมมีการวางแผนจะทาํแผนกลยุทธใหมบางไหม 
ตอบ : มี แตนาจะเปนหลังประชุมประจําป ปลายเดือนเมษา 
ถาม : วางแผนเรื่องการใหความรูความเขาใจเรื่องสหกรณของสมาชิกอยางไร 
ตอบ : มี มีในแผน เร่ืองความรูเกี่ยวกับสหกรณ ความเปนเจาของสหกรณ สหกรณเปนของใคร 
ถาม :  จะดําเนินการชวงใด 
ตอบ : คงจะกอนกันยา 
ถาม : จะแกปญหาของสหกรณไดไหม 
ตอบ : กะไดบางสวน 
ถาม : สหกรณจะอยูไดหรือไมได มีปจจัยใดกําหนด 
ตอบ : ความซื่อสัตยของสมาชิก สมาชิกตองมาขายน้ํายางใหสหกรณ ไมขายใหพอคา เพราะ 
  พอคาไมเคยใหปนผลหรือเฉล่ียคืน  คณะกรรมการบริหารดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ถาม :  กรรมการตองมีความรู/ประสบการณหรือไม 
ตอบ : ไมจําเปน หลักการสหกรณถาเราอานระเบียบ มันบริหารไมใชยาก ผูจดัการไมตองมกีะได  
  แตตองมีฝายบญัชี เพราะวาเราตองเห็นยอด รายละเอยีด รายรับรายจายทุกเดือน 
ถาม : กระบวนการผลิต มีผลตอกําไรขาดทุนหรอืไม 
ตอบ : ถาคนงานทํางานดี ไดยางอยางนอย 95% ถึงจะไมขาดทุน 
ถาม :  เปาหมายของสหกรณตองการกําไรหรืออยาใหขาดทุน 
ตอบ : ไมไดตองการกําไร แตอยาใหขาดทุน สหกรณกะอยไูด สมาชิกกะอยูได ทําอยางไรให 
  สมาชิกมีรายได 
ถาม : แตละวนัตองไดน้ํายางจํานวนเทาใดจึงจะอยูได 
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ตอบ : ตอวันตอง 7-8 พันกิโล เพราะวาตองไดยาง 6 เก เพราะวัตถุดิบในการรมมันคงที่ ไมวายาง 
  จะมากหรือนอย 
ถาม :  ถาสหกรณเกดิมีปญหา / เกิดลม จะสงผลอยางไร 
ตอบ : มันกระทบอยูแลว แตบางคนยังยดึถือสหกรณ คนที่ไมไปไหนกะไมไปไหน ถึงราคายางจะ 
  ตกตํา ยังไงมนักะยังขายอยนูี้ 
ถาม : พอคามีโอกาสกดราคาไดไหม ถาไมมีสหกรณ 
ตอบ : มันกะแนนอนอยูแลว แทนทีถ่ามีสหกรณมนัซื้อ 50 พอไมมีสหกรณมนักะซื้อ 45 ได 
ถาม :  สมาชิกไปขายสหกรณอ่ืนไดไหม 
ตอบ : ไดบางสวน เพราะวามนัไกล กวาจะถึงยางกะนอนหมด เขาหามใสยากนันอน 
ถาม : คิดวาการเปลีย่นแปลงกรรมการบริหารจะสงผลอยางไร 
ตอบ : กะไมสงผลกระทบเทาไหร เพราะวากรรมการหมดวาระ 2 คน สวนใหญกะยังอยู นโยบาย 
  กะไมมาก 
ถาม :  คุณสมบัติของประธานและกรรมการที่เหมาะสม 
ตอบ : 1.มีความรูเร่ืองสหกรณ  2. ตองรักและสนใจในกจิการสหกรณนัน้เปนที่ตั้ง  3. 

ความสัมพันธกับคน ในชุมชนและความตั้งใจเสียสละเวลา  4. ความรูความเขาใจเรื่องบัญชี
บางสวน  5.ตองใหเวลาพอสมควร   

ถาม : สัมภาษณเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
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สัมภาษณนายวิพัฒน  เครานวล 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากดั 

ป 2545 – 2546 
สัมภาษณโดย นายวีระวุธ  ชมุชวย 
วันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 
ถาม : เลาประวัติการกอตั้งสหกรณ วามีความเปนมาอยางไร 
ตอบ : กอตั้งป 39 โดยนายเที่ยง  เหลาทอง  โดย สกย. ใหงบมา 3 ลานแปด โดยใชแบบโรงรมป 

38 ตอนแรกเขาจะลงที่แหลมยาง แตไมมีที่ เลยดึงมาลงทีน่ี่โดยผูใหญเที่ยงกับกํานันกอบ 
แลวกะเริ่มซื้อน้ํายางป 41 การดําเนินการในชวงนัน้กะไมมีปญหาไหร เพราะรัฐบาลเขามา
แทรกแซง การทํางานภายใตการแทรกแซงราคา มันไมมีความกดดัน ไมวา การตลาด การ
แขงขัน เพราะมีการประกันราคา 

ถาม : สถานการณในปนี้เปนอยางไรบาง 
ตอบ : คิดวาคงไมขาดทุน แตกําไรคงนอย เพราะปกอนขาดทุน สมาชิกขาดความเชื่อมั่น กค็งตอง 
  เรียกความเชื่อมั่นกนัใหม 
ถาม : ตั้งแตเร่ิมกอตัง้จนถึงปจจุบนัมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบาง 
ตอบ : กะพอมาชวงหลังๆ เร่ืองราคามีการแขงขันกันมาก เพราะเกดิพอคาเร พอคารับซื้อน้ํายาง 
  เกิดขึ้นทกุหวัมุมหนน เกิดการแขงขันราคา ในบางชวงราคาน้ํายางสูงกวายางรมควัน เลยทํา 
  ใหเราสูราคาน้าํยางไมได  สมาชิกก็เลยหนัไปขายน้ํายางสด ถาเราเปลี่ยนรูปแบบไปขายน้ํา 
  ยางสด มันกะมีปจจยัหลายเรื่อง ตองลงทุนเพิ่ม ถังน้ํายาง รถสงน้ํายาง คนงานก็ตอง 
  รับผิดชอบเขาดวย ถาเราสงน้ํายาง คนงานกะไมรูทําไหร เขากะไปหางานอื่นทํา พอเราจะ 
  กลับมาทํายางรมควัน กะตองหาคนงานใหม กะเลยยืนยนัที่จะทําแผน 
  รมควัน ใครมจีิตใจฝงใจกับสหกรณกะมาสงน้ํายาง 
ถาม : ตนทุนการผลิตมีผลตอการดําเนินงานบางไหม 
ตอบ : ตนทุนการผลิตมีผลตอกําไร เหมือนไมฟน สารเคม ีมันขึ้นลงมาก แตตนทุนแตละปเราตัด 
  คร้ังเดียว 
ถาม : ราคาที่พอคาซื้อทําไมซื้อสูงกวาได 
ตอบ : มันอยูที่ความตองการของตลาด บางทีตลาดตองการมาก เชน ตลาดมาเลเซีย พอตลาด 
  มาเลเซียตองการมาก เขากะยิกราคาขึ้นมา เขากะตองการน้ํายางใชไหม เขากะเสนอราคาสูง  
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  พอเสนอราคาสูงขึ้นใชไหม แทนที่วา สมมติทางมาเลเซียใหมา 50 บาท ทางบริษัทกะเปด  
  52 บาท แตมันใชเทคนิคในการคํานวณความเขมขนน้ํายางเอา 
ถาม : เหตุผลที่เขาซื้อราคาสูง 
ตอบ : มีหลายปจจยั อยูที่เทคนิคการหาคา DRC ของน้ํายาง ตัวนั้นเปนตวัสําคัญ เชน ของสหกรณ 
  ใชปริมาณน้ํายางที่เก็บตัวอยาง 10 กรัม พอคาใช 8.5 กรัม แตตัวหาร 100 เทากัน กําไรเขา 
  อยูตรงนั้น พอเขาซื้อไดมากอัตราตอรองเขาสูง เชน ถาเปด 50 บาทพันนี้ ถาเขาได 10000  
  โล ทางบริษัทอาจะให 51 หรือ 52 บาท สวนสหกรณทีข่ายยางแผนรมควันนี้ ตอรองราคา 
  ไมได ขึ้นอยูกบัราคาประมูลของตลาดกลาง บริษัทที่เขามาเขาตองการยาง คือเขาเสนอ 
  ราคาเขาประมูลในตลาดกลาง ชวงไหนตลาดมีความตองการ กะไดราคาสูง ถาไมมีใครซื้อ  
  เขากะจะไมประมูลทันท ีพอคามันรูกันวาใครตองการไมตองการ มันฮั้วกัน ขึน้อยูกบัตลาด 
  กลาง เพราะมนัจะซื้อขายกนัในตลาดกลางหมด 
ถาม : กระบวนการผลิตในปจจุบนัมีปญหาหรือไม 
ตอบ : ไมมีปญหาไหร คนงานในปจจุบันทํายางคณุภาพดีแลว 97-98% ได ตนทุนการผลิตตําสุด 
  ในพัทลุง 4.50 บาท ที่อ่ืนประมาณ 6 บาท หรือ 5.50 บาท พอมีกําไรสมาชิกกะเชื่อมัน่ใน 
  สหกรณ ถาสหกรณมกีําไร ตามใจตัดเทาใด สมาชิกกะไมบน 
ถาม : เหตุผลที่เขามีกําไร 
ตอบ : ขึ้นอยูกับการตัดตนทุน กระบวนการผลิต ซ้ือ 10000 โล ตัดตนทุนตางกัน 1 บาท เขากะม ี
  กําไรแลว 10000 บาท ตนทุนที่แทจริงอยูที่ 5 บาท แตเขาตัด 6 บาท 
ถาม : เหตุผลที่สมาชิกไมยอมใหตดั 5 บาท 
ตอบ : เขาใหเทยีม 4.50 บาท 
ถาม : สมาชิกที่ยังคงขายยางใหสหกรณในปจจุบนั 
ตอบ : 47 คน รอบที่แลว 73 คน ชวงนี้น้ํายางแพง เขาอยากไดเงินสด 
ถาม : สมาชิกมีการเขาเพิ่มหรือลาออกบางไหม 
ตอบ : กะอยูพันนัน้แหละ บางเดือนกะเพิ่ม บางเดือนกะลาออก 
ถาม : ปจจุบันสมาชกิมีสวนรวมเปนอะไรบาง 
ตอบ : การประชุมประจําป กะครบองคประชุมทุกป สมาชิกกะมีสวนรวมพอสมควร 
ถาม : เขามีความตองการที่จะมีสวนรวมมากกวานี้หรือไม 
ตอบ : เขาไมมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม ถาเราไมเชิญกะไมมา 
ถาม : การรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานที่ผิดพลาด 
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ตอบ : กะคงตองรับผิดชอบชดใชถามีการทุจริต แตการบริหารงานขาดทุน ขาดทุนไหรกะชีแ้จง
สมาชิก 

ถาม : การดําเนนิงานที่ขาดทุนมีผลอยางไรกับสมาชิกบาง 
ตอบ : กะความเชื่อมัน่ของสมาชิกแหละ เขากะจะมาใชบริการบางไมมาใชบริการบาง ถาราคาน้ํา 
  ยางตกตํากะมาขายที่สหกรณ พอราคายางดีมันกะไปขายพอคาเร 
ถาม : ถาสมาชิกมาขายบางไมขายบาง สงผลอยางไร 
ตอบ : ทําใหสหกรณรวบรวมน้ํายางไดนอย การทํากําไรกะนอยลง ตนทุนบางยางมันไมลดตาม 
  จํานวนน้ํายางที่ลด เชน ไมฟน คาแรงบางรายการ 
ถาม : มีวิธีแกไขอยางไร 
ตอบ : กะตองปลอยใหเปนไปตามกลไกของมัน แกไขไหรไมไดมาก ขึ้นอยูกบัสมาชิก ถาไดน้ํา 
  ยาง 6000 โล กะพอดกีับหองรม 1 หอง ถายางไมถึง 6000 โลกะตองรมควัน 1 หอง ใชไม 
  ฟนเทาเดิม ไมวายางเต็มหรือไมเต็ม อยางปนี้ไมถึง 6000 โล สักทีนึง พอเกิดปญหาเรากะ 
  เรียกประชุมกลุมยอย แตกะไมดีขึ้น เพราะราคาแตกตางกันมาก 10 บาท เราซื้อ 45 พอคา 
  ซ้ือ 55 ใคกะไมอยู ถึงเราอธิบายเขาไดแตเขากะตองการราคาสูงในชวงนี้ราคาน้ํายางสดใน 
  ตลาดกลาง 52 บาท ยางรมควัน 48 ความตองการของตลาดเปลี่ยนไป ตลาดมันตองการน้ํา 
  ยางสดมาก ชวงนี้น้ํายางมนัมนีอย ฝงอันดามนักะผลัดใบ ยางรมควันนี้เอาไปทํายางรถอยาง 
  เดียว ถาราคาน้ํามันถูก ใชยางเทียมราคามนัตําหวายางธรรมชาติ เพราะมันเกี่ยวพันกนัหมด 
ถาม : แนวโนมสหกรณจะเปนอยางไร 
ตอบ : นาจะอยูได นาจะไมมีปญหา แนวโนมนาจะเรื่อยๆ 
ถาม : กลับมาที่การทํางานในฐานะประธานเมื่อป 2545-2546 เปนอยางไรบาง 
ตอบ : ตอนนั้นความเชื่อมั่นของสมาชิกนอยมาก พอเขามากะเรียกความเชื่อมัน่มาไดสวนหนึ่ง ผล 
  การดําเนนิงานชวงนัน้ก็มีกาํไรเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ป 
ถาม : ประธานทําหนาที่อะไรบาง 
ตอบ : ก็ดูแลดานการผลิต การตลาด การบัญชีการเงิน แลวก็ทั่วไป พี่อยูโรงงานทุกวนั คอยดโูนน 
  ดูนี่ ดวูาคนงานมาทํางานไหม มีปญหาตรงไหน ก็รีบแกไข สวนมากสหกรณขาดทุนหรือ 
  กําไร ก็อยูที่ผลผลิตยางแผนรมควัน ถาเปอรเซ็นตยางดีเกนิ 95 ก็มีกําไร แตถาต่ํากวา 90  
  ก็มีโอกาสขาดทุน เพราะเราซื้อน้ํายางที่ราคายางรมควัน 100 เปอรเซ็นต 
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สัมภาษณนายนิจ  เครานวล 
กรรมการดําเนินการสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากัด 

ป 2549 – 2550 
สัมภาษณโดย นายวีระวุธ  ชมุชวย 
วันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 
ถาม : ใครเปนคนกอตั้งสหกรณ 
ตอบ : กํานันกอบเปนคนเอาสหกรณมา ประธานคนแรกกะผูใหญเที่ยง 
ถาม : วัตถุประสงคหลักคืออะไร 
ตอบ : เพื่อรวบรวมผลผลิตน้ํายางมาทําเปนยางแผนรมควัน 
ถาม : แรกเริ่มเขาดําเนินการจดัตั้งอยางไร 
ตอบ : ตอนแรกใหสมาชิกสมัครกอน ประชุมกนั 2-3 หน จัดตั้งกลุมกันป 39 ดําเนินการจริงป 41 

หาสมาชิกรวมกลุมเปนกลุมยอย 3 กลุม สมาชิก 90 คนได มีกลุมควนโก กลุมควนหนุน 
กลุมทาลาดสาวา สหกรณตองการใหสมาชกิเปนกลุมยอย มีหัวหนา มีกรรมการเรียบรอย 
สมัยที่ลุงเปนกรรมการสหกรณเขาอยากใหดําเนินการกลุมยอยใหเปนผล แตกะไม  

ถาม : กรรมการมีหนาที่อะไรบาง 
ตอบ : หนาที่ผลิต การเงิน การตลาด ยังหมดแหละ  กรรมการมอียางนอย 7 คน มากกวาไดขึ้นอยู

กับสมาชิกจะเลือกและมติทีป่ระชุม 
ถาม : สมาชิกมีสวนรวมอะไรบาง 
ตอบ : แตแรกนั้น รับฝากเงินกัน แตตอนนี้เลิกแลว มีการขาปุยใหสมาชิก เมื่อกอนมีรานคาขาย

ของ ทําไปทํามาไมมีกําไรกะเลิก เมื่อกนใหกูเงินกัน พอกูแลวไมสงกะเลิก พอคนกูไมสง
ใหคนค้ําไปตาม กะไปขดัใจกันเสีย กะสูญ 

ถาม : เวลามีการเสนอประเด็นวาจะดําเนินการอะไร สมาชิกมกีารคัดคานบางไหม 
ตอบ : กะมีคานมั่ง เพราะเขาคิดวา ทําไปแลวมันอี้เสียผลประโยชน 
ถาม : สมาชิกมีขอเสนอแนะใหมๆบางไหม 
ตอบ : กะหมาไหม มาสงน้ํายางแลวกะถาเขาเรียกประชุมกะมาประชุม 
ถาม : ถาสมาชิกลาออกเยอะสงผลยังไง 
ตอบ : มากอันแนะ ทาํใหสหกรณขาดรายได เสียภาพพจน ไมถึงขั้นปดสหกรณ แตกะย่ําแย 
ถาม : เวลาสหกรณจะทํากิจกรรมใดๆ สหกรณแจงขาวสมาชิกอยางไร 
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ตอบ : ถาสหกรณมีไหร เขาจะบอกสมาชิกหมด ทําเปนหนังสอืแจงหรือเชิญประชุมวิสามญัใหเขา
สงตัวแทนมา ถาพอวาทําไหร เขากะเลือกตัวแทนกลุมแตละกลุมมาประชุม 

ถาม : สมาชิกมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ทางอื่นบางไหม 
ตอบ : ทําได แตวาไมมีโอกาสที่จะทํา เพราะเขาไมเชิญเขารวมประชุมประจําเดือน เรากะคอยไป

รับทราบตอนประชุมประจําปโนน เพราะวาสมาชิกมอบภาระใหกรรมการไปแลววา
กรรมการอี้ดําเนินงานยังไงกบัสหกรณในปนั้น พอส้ินปมาประชุมใหญทีดานงั้นแหละ ทอ
สมาชิกอี้ไดแสดงความคิดเห็นกนัหลาว 

ถาม : ในฐานะที่เปนสมาชิก คิดวาคนที่จะเปนประธานหรือกรรมการ ควรมีคุณสมบัติอยางไร 
ตอบ : ทั้งประธานทั้งกรรมการอันแนะ ตองสนใจ ไมตองมีความรู มีความรูกะดี แตตองสนใจ

ตองดูแลสหกรณ วันหนึ่ง ประธานตองมาสหกรณอยางนอย 1 ชั่วโมง มาแลวา กรรมการ
มาไหม คนงานมาไหม ปจจบุนักรรมการกะไมเขา ประธานกะไมเขา 

ถาม : กรรมการมีคาตอบแทนหรือไม 
ตอบ : มี ถามีกําไร ให 10% ของกําไรมาแบงกันเทๆกัน บางคนทํางานนอยใจ ทําดีไมไดดี ทาํดีเห

มอตัว ทําชั่วพน 
ถาม : สหกรณควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมยังไง 
ตอบ : เบอะเขาเปดโอกาสให แตวาสมาชิกไมสนใจ ใครมีความคิดเห็นยังไงกะเสนอมา  
ถาม : สหกรณควรประชุมกลางปสักครั้งหนึ่งหรอืไม 
ตอบ : ถามีกะดี จะไดดูผลการดําเนินงานกนัวาเปนอยางไร 
ถาม : ถาสหกรณเลิกกิจการจะเกดิผลกระทบกับสมาชิกอยางไร 
ตอบ : มันกระทบแน แลวแตพอคาอี้กดราคาเอาแหละ น้ํายางนิ สมมติวามันซือ้ขางนอกแพง

เพราะวามนักดราคาไมได มนัตองการลูกคามากมันก็ตองแขงราคา ถาสหกรณไมอยูแลว
มันกะกดเอาตะ 
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สัมภาษณนายวัฒนา  เก้ือสกุล 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณกองทุนสวนยางบานควนโก จํากดั 

ป 2547 – 2548 
สัมภาษณโดย นายวีระวุธ  ชมุชวย 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

ถาม : รบกวนชวยเลาประวัตกิารกอตั้งสหกรณและการดําเนนิการเทาที่ทราบ 
ตอบ : ชวงนั้นราคายางแผนตกต่ํา รัฐบาลเลยมีนโยบายแปรรูปยางใหไดคุณภาพ เลยตั้งสหกรณ 
  ขึ้นมาตามจุดตางๆ ที่ควนโก ก็มีนายเที่ยง เปนคนดําเนินการเมื่อป 39 เหตุผลคืออยากให 
  ชาวสวนรวมกนัผลิตยางใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดตองการ รวมกลุมโดยการ 
  ชักชวนชาวสวนมารวมกลุมกันทํากนัเอง มีการจางแรงงานบางสวนเชน การรมยาง จาง 
  เปนรายวัน  ชวงแรกๆใชแรงงานการผลิตในพื้นทีแ่ตเกดิปญหาเรื่องคณุภาพยาง เลย 
  เปล่ียนไปใชคนงานขางนอก โดยเปนคนงานจากภาคอีสานที่มีประสบการณ ทํางานดี ยาง 
  มีคุณภาพ เปอรเซ็นตยางรมควันชั้น 3 สูง  เวลาขายยางก็เอาไปขายที่ตลาดกลางยางพารา 
  หาดใหญ ทุก 10 วัน ประมาณ 10000 – 20000 กิโลกรัม ขายตามราคาประกาศของตลาด 
  กลาง  กรรมการไมมีโอกาสกําหนดวาจะขายที่ไหน เทาไร 
ถาม : การทําบัญชีทําอยางไร  
ตอบ : แรกๆ จางพนกังานบัญชีเปนรายวนั แรกๆทําลงในสมุดบัญชี ตอนหลังเปลี่ยนเปน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร มีการลงขอมูลทุกวัน ทุกสัปดาหจะมีคนตรวจกิจการมาด ู
ถาม : ทําไมถึงสมัครเปนสมาชิกสหกรณ 
ตอบ : เนื่องจากราคายางตกต่ํา ก็เลยสมัครเปนสมาชิก พอดีกับชวงนั้นรัฐเริ่มแทรกแซงราคายาง  
  ราคายางที่สหกรณเลยสูงกวาขายพอคา 
ถาม : ชวงที่เปนประธานกรรมการ ทําอะไรบาง 
ตอบ : ทําเกือบทุกอยาง ดานตลาด เช็ควาราคาเปนยังไง ชวงนั้นมีการขายลวงหนา แตตอนนี้ไมม ี
  แลว  ดานการผลิต ก็ดูวาถายางไมไดชั้น 3 ก็ดูวาเพราะอะไร สวนมากขึน้ราน้ํา ราเซ็งไฟ   
  สวนใหญเกิดจากการรม ไฟไมสม่ําเสมอ ยางก็เลยเปนรา กลายเปนยางชั้น 4 ราคาก็ลดลง  
  ดานบัญชีก็ไมไดสนใจมาก เพราะมีคนรับผิดชอบ ไมกลาเขาไปยุงมาก บางทีเกรงใจคน 
  โนนคนนี้ จะตัดสินแบบหกัดามพรากไ็มได 
ถาม :  ประธานหรือกรรมการมีผลตอกําไรหรือขาดทุนอยางไร บาง 
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ตอบ :   มีผลมาก ตรงที่วา ตรงไหนออน ประธานสามารถสั่งการแกไขไดเลย ประธานเปรียบ 
  เหมือนผูจัดการ บางทีไมคอยไดดูแลมาก จุดรั่วเล็กๆ บางทีปลอยนานพอสิ้นป ขาดทุน เชน  
  การทําเปอรเซ็นต น้ํายางหกเรี่ยราด เครื่องชั่งไมดี การรมควัน การลางอปุกรณไมสะอาด  
  หากกรรมการปลอยปละเมื่อไร ก็มีปญหาทันที กรรมการตองควบคุมดูแลตลอดเวลา   
  ประธานมีบทบาทตอความสําเร็จของสหกรณมาก สหกรณจะขาดทนุหรือกําไร กข็ึ้นอยูกับ 
  การบริหารจัดการของประธาน ประธานจะตองเขาไปดแูลทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการ 
  ผลิต การตลาด การเงินบัญชี ทุกวันตองเขาไปทํางานทีส่หกรณ 
ถาม : ชวงเปนประธานไดเสนอนโยบายใดบาง 
ตอบ : ก็มี ระบบการทําบัญชีโดยคอมพิวเตอร ทําใหสะดวก เรียกใชขอมูลไดงาย 
ตอบ : ตามหลักสหกรณ เขาไมตองการใหมกีําไรมาก ทําเพื่อใหสหกรณอยูได แตถาสหกรณ 
  ขาดทุน สมาชิกไมไดปนผล สมาชิกก็ไมมกีําลังใจ ไมสงน้ํายาง  สมาชกิหมดแรงศรัทธา 
ถาม : การขาดทุนสงผลอยางไร 
ตอบ : พอขาดทุน มนัจะเปนกระแสวา ไมโปรงใส สมาชิกก็ลดลง  
ถาม : เขาไมไดลาออก แตเขาไมขาย 
ตอบ : ปนี้น้ํายางสดราคาแพงกวายางแผนรมควัน หางกันถึง 10 บาท 
ถาม : สหกรณมีขอกาํหนดวาถาเปนสมาชิกตองขายใหสหกรณ 
ตอบ : ตามหลักมันตองเปนอยางนัน้ แตวา ตรงไหนซื้อแพง เขาก็ไปขายตรงนั้น 
ถาม : สมาชิกมีผลตอความสําเร็จของสหกรณอยางไร 
ตอบ : มีผลมาก ถาสมาชิกไมใหความรวมมือ สหกรณก็เดินยาก เชนทําธุรกิจกบัสหกรณ คือขาย 
  น้ํายาง กับซื้อปุย 
ถาม : สมาชิกตองมาสงน้ํายางใหไดวันละอยางนอยกี่กิโลกรัม สหกรณถึงจะดําเนินการตอไปได 
ตอบ : ประมาณ 5000 กิโล 
ถาม : ถาน้ํายางนอย มีผลยังไง 
ตอบ : ตนทุนบางอยาง เชน แรงงานรายวนั คาไมฟน 
ถาม : ปจจัยใดที่ทําใหสหกรณขาดทุนไดบาง 
ตอบ : กอนหนานี้นัน่คือ กระบวนการผลิต คนทําเปอรเซ็นต คนทําแผนยาง  
ถาม : การประชุมประจําปเปนอยางไร 
ตอบ : ตามวาระของสหกรณ สมาชิกก็ไมไดสนใจมาประชุมเพราะมีขอกําหนดวา ถาไมมา 
  ประชุมจะไมจายเงินปนผล สมาชิกไมไดเขาใจหลักการสหกรณ วาเราเปนเจาของตองไป 
  ประชุม สวนมากไปชุมเพราะหวังเงินปนผล 



 

 

109 

ถาม : แผนการดําเนนิงานปตอไปที่อยูในรายงานประจําป ทําอยางไร 
ตอบ : สวนมากนาพฒันทํา กรรมการไมไดทํา กรรมการสวนมากแกๆ ไมคอยเขาใจ  แผนไมเคย 
  ผานการวิเคราะห  
ถาม : ทําไมกรรมการไมคอยสนใจ 
ตอบ : การเปนกรรมการสหกรณมนัไมคอยไดอะไร ก็เลยไมคอยสนใจ บางทีตองทํากินทกุวัน 
ถาม : ทําไมเขาไมจางผูจัดการ 
ตอบ : มันไมมีกําไร 
ถาม : เพราะไมมีผูจดัการเลยไมเตบิโต กาวหนา  
ตอบ : เปนไปได 
ถาม : มองอนาคตสหกรณอยางไร 
ตอบ : ไปได อยูได แตไมดี  เปนอยางนี้แหละ 
ถาม : มีขอเสนอแนะอยางไร 
ตอบ : สหกรณตองทาํตามตลาด ถาน้ํายางราคาดี ก็ขายน้ํายาง ถายางแผนดีก็ทาํยางแผน 


